



ทรูปลูกปัญญา และ มูลนิธิออทิสติกไทย เปิดบ้านโซวไอโลก์ศูนย์เรียนรู้ติจัทลเพือบุคคลออทิสติกฯ



คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นำโดย **รศ.ดร.ศุภชัย ศุภชลาศัย** กรรมการ และ **รศ.ดร.สมภาพ ภูริวิกรัยพงษ์** กรรมการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการพัฒนา คักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทรูป คอรัปอเรชั่น ที่มุ่งนำ เทคโนโลยีลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสู่ ความยั่งยืน โดยร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย นำ คักยภาพขององค์กร ทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยี และทีมงาน ร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนา คักยภาพ และคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลออทิสติกมาอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เพื่อเสริมสร้างโอกาส ที่เท่าเทียมและช่วยให้บุคคลออทิสติกสามารถ ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี โดย **มนัส ฆานะวุฒิเวษ** ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรูป คอรัปอเรชั่น, **ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน** หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจ และการศึกษา บมจ. ทรูป คอรัปอเรชั่น และ **จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์** หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน กิจการองค์กร บมจ. ทรูป คอรัปอเรชั่น พร้อมด้วย **ชูศักดิ์ จันทยานนท์** ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย

ต้อนรับและแบ่งปันองค์ความรู้การพัฒนา กลุ่ม เปราะบางที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ สวัสดิการ และการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม บุคคลออทิสติก

ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ทรูปได้มีส่วนร่วม ในการผลักดันโครงการสำคัญมากมาย เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันออทิสติกเพื่อส่งเสริม พัฒนาการ การพัฒนาแพลตฟอร์ม “Screening Tool for Person with Special Need” (STS) เพื่อสำรวจและคัดกรองบุคคลออทิสติกในพื้นที่ ห่างไกล ให้สามารถลงทะเบียนรับการ พัฒนา คักยภาพและเข้าถึงสวัสดิการรัฐได้อย่างสะดวก ทรูปยังคงนำคักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล ออทิสติกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดสร้าง Autism Digital Learning Center เป็นศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลต้นแบบ สำหรับบุคคลออทิสติก ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเปิดโอกาสให้ บุคคลออทิสติกและครอบครัวได้เข้าถึงและพัฒนา ทักษะดิจิทัล นอกจากนี้ ยังสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อการทำงานสำหรับบุคคลออทิสติก เพื่อให้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สดุดีปดาศ์/ภาพ - ชาวลังคคค

ว้ันที่: เสาร์ 21 ัันวาคค 2567

ปี้ที่: 45

ฉบับที่: 15939

Col.Inch: 77.71

Ad Value: 97,137.50

หน้า: 15(บน)

PRValue (x3): 291,412.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลลัมน์: ไซ้ไซ้: ทรูปลูกปัญญา และ มูลนิธิออทิสติกไทย เป็ดบ้านไซ้ไซ้ที่ศูนย์เรี่ยนรู...



บุคคลออทิสติกและครอบครัว ได้เรี่ยนรูและอบรรคทักษะอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การเป็นบาริสต้า การทำเบเกอรี่ งานศิลปะ และการสกรีนที่ช่วยสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่บุคคลออทิสติกและครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยทรูได้เผยแพร์ประชาลัมน์นี้ สรั้งการรับรู้ รณรงค์ให้ลัังคค เข้าใจข้อจำกัด และยอมรับคัถยภาพบุคคลออทิสติก อันจะเป็นการส่งเสริมการอยู่กันนั้ลัังคคอย่างมีความสุข ล่าสุด นั้ปี้ ทรูไซ้เจ ได้ผลัิตภาพยณต์ไซ้รี่ลั Good Doctor หมอหัวใจพิเศษที่เนื่อเรื่อ่งสะทอนให้เห้นถึงัจฉริยภาพอันโดดเด่นของบุคคลออทิสติก และไซ้รี่ลัเรื่อ่งนี้กำลังเป็นกระแสและได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ซึ่งจะเป็นอีกหนั้งแรงที่ จะช่วยให้คนนั้ลัังคคได้เข้าใจยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกอีกด้วย

ทั้งนี้ ทรูมุ่งม้นเป็นส่วนหนั้งนั้การลดความเหลื่อ้มล้าและเสริมคัถยภาพให้กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบุคคลออทิสติก เราเชื่อ้มนั้ว่าด้วยเทคโนโลยีและการสนับสนุนที่เหมาะสม จะช่วยให้พวกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีอาชีพมีรายได้ และสามารถใช้ชีวิตนั้ลัังคคได้อย่างมีคัถดีศรีและยังยืนต่อไป